



## นักเรียนจำอากาศ (โครงการ นจอ.ช่างเทคนิคอากาศยาน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

### หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑ ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ก่อนตามความประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้ที่มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจำนวนแล้ว
- ๒ ผู้สอบได้ลำดับสำรอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวนที่ขาดได้ตามความประสงค์ ยกเว้น กรณีวุฒิการศึกษาที่สายวิทยาการในแต่ละเหล่าทหารกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
- ๓ ผู้สอบได้ตัวจริงและผู้สอบได้ลำดับสำรอง ที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ - คณิต สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ
- ๔ ผู้สอบได้ตัวจริงและผู้สอบได้ลำดับสำรอง ที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ

### ข้อมูลประกอบการเลือกเหล่าทหาร

เหล่าทหาร	ระยะเวลาศึกษา	รายละเอียด
แพทย์ (จำพวกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) (พ.)	๒ ปี	ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาจารย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าเรียน ต้องศึกษาในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เคมีพื้นฐาน เภสัชวิทยา ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การซักประวัติและตรวจร่างกาย ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ หัตถการทางการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ทหารอากาศ เวชศาสตร์การบิน เป็นต้น การฝึกปฏิบัติงานจริงในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย การแพทย์ทหารทางยุทธวิธี การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p>แพทย์</p> <p>(จำพวกปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์)</p> <p>(พ.)</p> <p>(ต่อ)</p>	<p>๒ ปี</p>	<p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>การปฏิบัติงานด้านยุทธการทางการแพทย์และสนับสนุนการแพทย์เฉพาะด้านซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมีอัตราตำแหน่งในหน่วยราชการของ ทอ.ดังนี้ สถานีรายงานที่ ๑-๙ และสถานีรายงานเคลื่อนที่ศปอ.คปอ., สวบ, ศปพ.พอ, สถานพยาบาลต่างๆของ ทอ., หน่วยสนามต่างๆของ ทอ., ผูกบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม และกลุ่มงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเช่น จนท.สันักัดงาน จนท.สุขาภิบาลและจนท.เวชสถิติ</p> <p>ความก้าวหน้าของการรับราชการด้านการสอบเลื่อนฐานะนายทหารสัญญาบัตร ใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้ทำการในอากาศชั้นประทวนของสถาบันเวชศาสตร์การบิน (ผู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ๕,๗๐๐ บาท, เจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศ ๗,๕๐๐ บาท) การศึกษาต่อเนื่องอีก ๒ ปี ระดับปริญญาตรี สาขานักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆของเหล่าแพทย์</p>

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
ช่างอากาศ  (ขอ.)	๒ ปี	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>พื้นฐานช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประเภท A (Maintenance Practice) ที่ผ่านการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จากสำนักงานการบินกองทัพอากาศ เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของ องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) โดยเน้น การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับโครงสร้างอากาศยาน (Aircraft Structures) ระบบอากาศยาน (Airframe Systems) เครื่องยนต์อากาศยาน (Aircraft Powerplants) เวมอนิกส์ (Avionics) กฎหมายการบิน (Aviation Laws and Regulations) ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ (Attitudes) ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงภายใต้ ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศ เหล่าทหารช่างอากาศ สามารถนำประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๖ เดือน สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประเภท A (Licence) จากสำนักงานการบินกองทัพอากาศ และต่อ ยอดในระดับที่สูงขึ้นใน ประเภท B ประเภท C และวิศวกรอากาศยาน (LAE) ตามลำดับกับอากาศยานเฉพาะแบบ (Type Rating) ที่บรรจุประจำการในกองทัพอากาศ เมื่อผ่านหลักสูตร ช่างเทคนิคอากาศยานในตำแหน่งช่างประจำเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์แล้ว มีสิทธิขอรับเงินเพิ่มปฏิบัติงานบนอากาศยาน และมีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ทาง ราชการกำหนด</p>

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p>สื่อสาร (ส.)</p>	<p>๒ ปี</p>	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าอาชีวศึกษา และช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ เช่น ช่างวิทยุสื่อสารประจำอากาศยาน ช่างวิทยุสื่อสารการบินภาคพื้น ช่างเรดาร์ ช่างโทรศัพท์ ช่างวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และเจ้าหน้าที่การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>บรรจุเป็นช่างสื่อสารประจำอากาศยาน ช่างโทรคมนาคม ช่างสื่อสารภาคพื้น ช่างสื่อสารประจำสถานีเรดาร์ ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด ช่างโทรศัพท์และระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด</p>
<p>สรรพาวุธ (สพ.)</p>	<p>๒ ปี</p>	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>หมวดวิชาอาวุธและอุปกรณ์ ได้แก่ วิชาหลักการอาวุธยิงและชี้ปณวิถี, อาวุธภาคพื้น, อาวุธปืนภาคอากาศ, บริษัทันซ์สรรพาวุธติดตั้งกับอากาศยาน หมวดวิชากระสุนวัตถุระเบิด ได้แก่ วิชาวัตถุระเบิดทางทหาร, กระสุน, ลูกกระเบิดอากาศ, ลูกกระเบิดขว้าง, ไพโรเทคนิค, จรวดอากาศ, นิรภัยวัตถุระเบิด หมวดวิชาระบบควบคุมการยิง ได้แก่วิชา เครื่องมือวัด, วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, หลักการเรดาร์และเรดาร์ภาคอากาศ, ระบบควบคุมการยิงประจำอากาศยาน, เครื่องช่วยเดินอากาศ หมวดวิชาอาวุธนำวิถี ได้แก่วิชา หลักการอาวุธนำวิถี, อาวุธนำวิถีใน ทอ. หมวดวิชาส่งกำลังบำรุง ได้แก่วิชา การพัสดุสรรพาวุธ, การส่งกำลังบำรุงสายสรรพาวุธ, คู่มือและเอกสารเทคนิคสายสรรพาวุธ, สรรพาวุธหน่วยบิน, การบริการกระสุนวัตถุระเบิด</p>

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p>สรรพาวุธ (สพ.) (ต่อ)</p>	<p>๒ ปี</p>	<p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>รับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของเหล่าทหารสรรพาวุธ ได้แก่ จนท.สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน..., ฝ่ายสรรพาวุธ อิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน..., จนท.สรรพาวุธ กองพันทหารอากาศโยธิน..., ช่างเทคนิคสรรพาวุธ ตามกองวิทยากรสรรพาวุธ, กองโรงงานสรรพาวุธ, กองคลังแสง, กองพัสดุสรรพาวุธ ฯลฯ สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน (AirGunner) และหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคทำลายวัตถุระเบิด (EOD.) ทั้งสองหลักสูตรถ้าได้รับการบรรจุจะได้รับเงินค่าฝ้ายอันตรายเพิ่มเติมจากเงินเดือนปกติ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะจาก น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด</p>

Air Technical Training School



## นักเรียนจำอากาศ (ทั่วไป)

### หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑ ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ก่อนตามความประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจำนวนแล้ว

๒ ผู้สอบได้ลำดับสำรอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวนที่ขาดได้ตามความประสงค์ ยกเว้น กรณีวุฒิการศึกษาที่สายวิทยาการในแต่ละเหล่าทหารกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

### ๓ ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

๓.๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวน ๖ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารอู่, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

๓.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๔ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

### ๔ ผู้สมัครประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ และสังกัดหน่วยงานอื่นในกระทรวงกลาโหมที่สมัครใจเข้ารับราชการในกองประจำการ

๔.๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวน ๖ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารอู่, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

๔.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๔ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

### ๕ ผู้สมัครประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศที่รับราชการในกองประจำการครบ ๒ ปี

คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

## ข้อมูลประกอบการเลือกเหล่าทหาร

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p>ต้นหน</p> <p>(ควบคุมอากาศยาน และแจ๊จเดือน)</p> <p>(ตท.คจ.)</p>	๒ ปี	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>การป้องกันทางอากาศ, การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่าย การควบคุมการบินสกัดกั้น, การติดต่อสื่อสารในการควบคุมการบินสกัดกั้น และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS)</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>ศึกษาเพิ่มเติมด้านการป้องกันทางอากาศหลักสูตรภายในกองทัพ อากาศ และต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการป้องกันทาง อากาศ ปฏิบัติงานตามสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ ได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไป ราชการนอกที่ตั้งปกติ ตามที่ทางราชการกำหนด มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด</p>
<p>ต้นหน</p> <p>(บังคับการบิน)</p> <p>(ตท.บบ.)</p>	๒ ปี	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการ บริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน และการบริการ ควบคุมจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย กฎหมาย การเดินอากาศ หลักการบิน กฎจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การเดินอากาศ การบริการจราจรทางอากาศ เครื่องช่วยการเดินอากาศ สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวก การบริการควบคุมจราจร ทางอากาศ การติดต่อสื่อสาร และการบริการโทรคมนาคมการบิน</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ปฏิบัติงานด้านการ บริการควบคุมจราจรทางอากาศในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับ มหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านสนับสนุนการบิน และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อมี คุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด</p>

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p style="text-align: center;"><b>อตุ</b> (อต.)</p>	<p style="text-align: center;"><b>๒ ปี</b></p>	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย อุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ อุณหพลศาสตร์ รหัสอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือตรวจอากาศ การให้บริการข่าวอากาศ การตรวจอากาศเพื่อการบิน แผนที่อากาศ ภูมิสารสนเทศ สภาพอากาศในอวกาศ ดาวเทียม ภัยธรรมชาติ ระบบการรับ-ส่งข่าวอากาศ และการสื่อสารข่าวอากาศ</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านอุตุนิยมวิทยา และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อมีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด</p>
<p style="text-align: center;"><b>พัสดุ</b> (พต.)</p>	<p style="text-align: center;"><b>๒ ปี</b></p>	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดดำเนินงานการพิจารณา กำหนดความต้องการ การจัดหา การสะสม การเก็บรักษา การควบคุม การแจกจ่าย การตรวจสอบ การเรียกคืน การส่งซ่อมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจรับ-ส่ง และเจ้าหน้าที่รับ-ส่งพัสดุ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์ และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อมีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด</p>



เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p data-bbox="272 327 357 360">การเงิน</p> <p data-bbox="284 409 346 443">(กง.)</p>	<p data-bbox="475 327 528 360">๒ ปี</p>	<p data-bbox="587 327 751 360"><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p data-bbox="587 405 1394 775">หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การบัญชี การงบประมาณ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เงินเดือน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ระบบกรรมวิธีข้อมูล ระเบียบการเงิน และการคลังภาครัฐ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ กฎหมายเบื้องต้นการพิมพ์เครื่องคำนวณ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในการบริหาร ความเสี่ยง แบบพิมพ์ ทอ.</p> <p data-bbox="587 824 751 857"><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p data-bbox="587 902 1394 1223">บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การบัญชี เจ้าหน้าที่การงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อมีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด</p>
<p data-bbox="240 1346 389 1379">อากาศโยธิน</p> <p data-bbox="284 1429 346 1462">(อย.)</p>	<p data-bbox="475 1346 528 1379">๒ ปี</p>	<p data-bbox="587 1346 751 1379"><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p data-bbox="587 1424 1394 1570">ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การป้องกันที่ตั้ง ผู้นำและการบังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพื้น การใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ และการโคตรมจากอากาศยาน</p> <p data-bbox="587 1619 751 1653"><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p data-bbox="587 1697 1394 1984">ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตรรบพิเศษ ทั้งในและนอกเหล่าทัพ บรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด</p>

เหล่าทหาร	ระยะเวลา ศึกษา	รายละเอียด
<p>สารวัตรทหาร  (สท.)</p>	<p>๒ ปี</p>	<p><b>ศึกษาเกี่ยวกับ</b></p> <p>กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษาความปลอดภัย การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้น จับกุม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรบประชิด การปฏิบัติการในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การรักษาความปลอดภัยในเมือง การใช้อาวุธทางภาคพื้น การยิงปืนพกระบบทำนองรบ การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันและอารักขาบุคคลสำคัญ การขับซัวร์จักรยานยนต์ การขับรถยนต์ ยุทธวิธีทหารสารวัตร และการโดดร่มจากอากาศยานทางยุทธวิธี</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p>
<p>สารวัตรทหาร  (สท.)  (ต่อ)</p>	<p>๒ ปี</p>	<p>บรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญมีเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ธนาครแห่งประเทศไทย หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษ มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้มากที่สุดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นนายตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น นิติกร ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา</p>